

Số: .../HĐND-KTXH

Tân Yên, ngày tháng 7 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện**

*(Trình kỳ họp thứ 10- HĐND huyện khóa XX)*

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015.

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế - xã hội (KT-XH) tiến hành thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND huyện trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện. Qua thẩm tra, các thành viên dự họp đã nêu ý kiến trao đổi, thảo luận, đóng góp vào dự thảo các văn bản; UBND huyện và các cơ quan soạn thảo đã giải trình, làm rõ những vấn đề đặt ra, tiếp thu những ý kiến xác đáng để bổ sung, hoàn chỉnh trước khi trình ra kỳ họp, Ban KT-XH báo cáo kết quả như sau:

### **I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023.**

#### **1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH 6 tháng đầu năm 2023.**

Ban KTXH cơ bản nhất trí với những nhận định, đánh giá đã nêu trong Báo cáo trình kỳ họp. Ban KTXH nhận thấy: 6 tháng đầu năm 2023 năm dù gặp nhiều khó khăn thách thức như thời tiết có nhiều bất thường, thị trường bất động sản tiếp tục đóng băng, các mặt hàng thiết yếu tăng, hoạt động của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn..., nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, HĐND huyện, sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội, UBND huyện đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành việc thực hiện các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, kết quả, các lĩnh vực kinh tế xã hội tiếp tục tăng trưởng ổn định, đạt tiến độ đề ra: Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng khá so với cùng kỳ, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 2.805 tỷ đồng đạt 46% kế hoạch, tăng 13,4% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp ổn định, các sản phẩm chủ lực, đặc trưng của huyện tiếp tục được duy trì, mở rộng, giá trị sản xuất toàn ngành tăng 2,4%, đạt 60% kế hoạch; tiến độ xây dựng nông thôn mới được đẩy nhanh. Hoạt động thương mại, dịch vụ được phục hồi và phát triển trở lại, dịch vụ du lịch vùng cây ăn quả bước đầu có sự phát triển, giá trị sản xuất toàn ngành tăng 14% đạt 55,6% kế hoạch. Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm, thành lập mới 48 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn huyện 627 doanh nghiệp. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường có nhiều chuyển biến, đã hoàn thành điều chỉnh kế hoạch sử dụng

đất đến năm 2030 trình tỉnh phê duyệt, đẩy nhanh tiến độ đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chỉnh lý biến động đất đai, thông báo thu hồi đất của 30 dự án với diện tích 334ha, tổ chức 15 buổi ra quân vệ sinh môi trường, thành lập các tổ công tác kiểm tra xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 85,6% kế hoạch. Công tác giáo dục được triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023.... Sự nghiệp văn hóa thông tin tiếp tục được giữ vững, hoạt động chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, giải quyết việc làm mới cho 1.670 lao động, đạt 51,1 % kế hoạch. Công tác cải cách hành chính được tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực.

*Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban KTXH nhận thấy còn một số vấn đề ở một số lĩnh vực cần được quan tâm, thảo luận, đánh giá kỹ hơn để có giải pháp chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới, đó là:*

- Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chưa đạt kế hoạch đề ra (giá trị sản xuất toàn ngành đạt 46% kế hoạch). Công tác giải phóng mặt bằng cho một số dự án cụm công nghiệp, dự án khu dân cư, dự án giao thông tiến độ còn chậm. Chất lượng công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng còn có mặt hạn chế

- Triển khai kế hoạch đầu tư công chậm so với kế hoạch (6 tháng đầu năm chưa có công trình nào trong kế hoạch đầu tư công 2023 được khởi công xây mới mà chủ yếu là công trình chuyển tiếp từ năm 2022 sang), tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp (19%); thu ngân sách giảm gập nhiều khó khăn.

- Công tác quản lý đất công ích ở một số xã, thị trấn còn lỏng lẻo; hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn chuyên môn của huyện và cơ sở vẫn còn hạn chế nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, giải quyết đơn thư.

- Công tác phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em còn nhiều bất cập, tình trạng buôn bán súng tự chế vẫn diễn ra, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp.

- Về nguyên nhân: làm rõ hơn một số nguyên nhân chủ quan dẫn đến một số tồn tại hạn chế như triển khai kế hoạch đầu tư công chậm, chất lượng công tác lập quy hoạch xây dựng, công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư....

## **2. Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023**

Ban KT - XH cơ bản nhất trí với dự báo tình hình và 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong báo cáo của UBND huyện. Tuy nhiên Ban đề nghị UBND huyện quan tâm một số nội dung sau:

**2.1. Tập trung quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế đã nêu trong báo cáo của UBND huyện và những nội dung mà Ban KTXH đã**

nêu để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đã nêu ở các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023.

**2.2.** Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện GPMB, bàn giao mặt bằng sạch cho triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn huyện. Tăng cường các biện pháp nhằm đẩy nhanh triển khai các dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 22/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường quản lý và sử dụng quỹ đất nông nghiệp công ích do UBND cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tích cực giải quyết những tồn tại hạn chế trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn đổi ruộng.

**2.3.** Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư vào địa bàn, tăng cường các biện pháp nhằm tăng thu ngân sách địa phương như: đấu giá quyền sử dụng đất, thu triệt để các loại thuế, phí, lệ phí... Quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, có hiệu quả; xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2024.

**2.4.** Tập trung nâng cao quy mô, số lượng, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc trưng của huyện. Chủ động, linh hoạt trong các hoạt động xây dựng mô hình và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao.

**2.5.** Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 5/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 10/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn với việc nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện từ huyện tới cơ sở.

**2.6.** Tăng cường công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của huyện và các ngày lễ lớn của trung ương, tỉnh. Chỉ đạo nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra năm 2023. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ kỷ niệm 140 năm Đền Nắm tế cờ phát động cuộc khởi nghĩa Nông dân Yên Thế (1884-2024); đẩy nhanh nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, công tác chuyển đổi số trên địa bàn. Tổ chức tổng kết năm học 2022-2023, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2023-2024. Tăng cường các biện pháp nhằm phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em.

**2.7.** Tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm buôn bán súng tự chế. Đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn.

## **II. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp 6 tháng cuối năm 2023**

Qua thẩm tra, Ban KT - XH cơ bản nhất trí với báo cáo của UBND huyện, báo cáo đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi 6 tháng đầu năm, các số liệu đã được so sánh với kế hoạch tỉnh, huyện giao và cùng kỳ năm trước để thấy rõ được tiến độ thực hiện thu, chi ngân sách của từng cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên Ban KTXH nhận thấy: Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thị trường bất động sản trầm lắng, một số lĩnh vực có chiều hướng suy giảm song với sự cố gắng vượt mọi khó khăn thách thức, công tác thu ngân sách nhà nước sáu tháng đầu năm 2023 vẫn đạt kết quả tích cực, tổng thu ngân sách đạt 114% so dự toán tỉnh, 85,6% dự toán huyện giao. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế đó là: Một số khoản thu đạt thấp như: thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 4,7%, thu tiền khai thác khoáng sản đạt 2,8%; thu tiền sử dụng đất ở một số xã thấp, có 3 xã Ngọc Vân, Quế Nham, Tân Trung chưa có số thu. Một số nội dung chi sự nghiệp đạt thấp như: chi sự nghiệp kinh tế đạt 32,2%, chi sự nghiệp môi trường 15,9%, nghiệp văn xã 44,2% so dự toán huyện giao.

Do tình hình thu ngân sách 6 tháng cuối năm được dự báo còn gặp nhiều khó khăn trong đó có việc thực hiện chính sách gia hạn, miễn, giảm một số loại thuế do Chính phủ chỉ đạo, nên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công tác thu ngân sách. Vậy đề nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện một số giải pháp tăng thu ngân sách, đặc biệt là những khoản thu đạt tỷ lệ thấp nhằm đảm bảo đạt kết hoạch thu năm 2023 đề ra; đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số nội dung chi đạt tỉ lệ thấp; tăng cường các giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí nhằm tiết kiệm chi ngân sách; chủ động xây dựng phương án khi nguồn thu không đủ chi để báo cáo Huyện ủy, HĐND huyện xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

## **III. Dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022.**

Qua thẩm tra Ban KT-XH nhất trí với dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022; dự thảo Nghị quyết đều đủ căn cứ Pháp luật hiện hành, rõ nội dung, thể thức đảm bảo theo quy định.

Tuy nhiên Ban KTXH kiến nghị:

- Bổ sung thêm căn cứ vào Nghị quyết: Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện về dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện về điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2022.

Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022 so với báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện (tháng 12/2022) có sự chênh lệch cao cụ thể:

+ Tổng thu NSNN: ước năm 2022 là 2.315.946.209.790 đồng, thực hiện năm 2022 là 2.597.685.840.853 đồng chênh 281.739.631.063. Chi NSNN ước năm 2022 là 2.065.611.375.046 đồng, thực hiện năm 2022 là 2.316.912.112.167 đồng, chênh 251.300.737.121 đồng. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn từ năm 2023 có tính toán kỹ hơn để đưa ra các số liệu dự báo sát với thực tế, giúp cho công tác điều hành ngân sách của huyện phát huy hiệu quả tốt hơn.

+ Số tiền chuyển nguồn từ năm 2022 sang năm 2023 là 542.501.411.631 đồng, số này lớn gần gấp 2 lần năm 2021 chuyển sang 2022 (*năm 2021 chuyển sang 2022 là 287,9 tỷ*). Mặc dù luật ngân sách cho phép nhưng đề nghị UBND huyện có các biện pháp nhằm hạn chế việc chuyển nguồn với số lượng lớn để nâng cao hiệu quả việc sử dụng ngân sách vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện

#### **IV. Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023.**

Ban KT-XH nhất trí với dự thảo Nghị quyết, dự thảo Nghị quyết được xây dựng đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; đảm bảo thể thức theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐCP ngày 05/3/2020 của Chính phủ.

**Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội trình kỳ họp thứ 10-HĐND huyện khoá XX./.**

***Nơi nhận:***

- Thường trực HU, HĐND, UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị tỉnh, TW đóng trên địa bàn;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc HU, UBND huyện;
- LĐ, CVVP, VT.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI**

**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Xuân Tuyên**